



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/บทความ-การ์ตูน

วันที่: พุธที่ 25 ตุลาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25214

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 40.61 Ad Value: 89,342

PRValue (x3): 268,026

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: มองรอบทิศ: 'นักโทษ' เนื้อหอมฟุ้ง!

มองรอบทิศ

'นักโทษ' เนื้อหอมฟุ้ง!

ก่อนหน้าที่มีข่าวเด็ดล่อออกมาว่า นายบุญทรง เจริญวิทย์ อดีต รมว.พาณิชย์ ซึ่งตกเป็นนักโทษคดีทุจริตระบายนโยบายรัฐ (จีทูจี) ย่องไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ

ร้อนถึง! พ.ต.อ.ฉัตร เสวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ต้องออกมาชี้แจงเมื่อวันที่ 12 ค.ค.ที่ผ่านมาว่า โรงพยาบาลตำรวจได้ส่งหนังสือขอให้เรือนจำกลางคลองเปรม ส่งตัวนายบุญทรงออกไปตรวจรักษาอาการเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง และหมอนรองกระดูกเคลื่อน ซึ่งต้องตรวจด้วยเครื่องซีทีสแกน ประกอบกับการทำเอ็มอาร์ไอ

เนื่องจากอุปสรรคเฉพาะทางดังกล่าว ไม่มีใช้ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จึงอนุมัติส่งตัวออกไปตามคำขอ โดยที่ผ่านมารือนจำกลางคลองเปรม ได้ส่งตัวนายบุญทรงออกไปรักษา ทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับ และนอนพักรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ 1-2 ครั้ง

มี "พรายกระซิบ" กระซิบข้างหู พยัคฆ์น้อย" ว่านายบุญทรงกับพวกที่ต้องคดีจีทูจี กำลังได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษจากผู้กุมอำนาจรัฐ โดยเฉพาะนายบุญทรงจัดอยู่ในประเภท "นักโทษ" เนื้อหอมฟุ้ง! เข้า-ออกโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลตำรวจ เป็นว่าเล่น!

คล้ายกับมี "วาระซ่อนเร้น" แลกกับ "ออปชั่นพิเศษ" ระหว่างนายบุญทรงกับผู้กุมอำนาจรัฐ ที่มีอาจปฏิเสธได้!

คนใกล้ชิดของ พ.ต.อ.ฉัตร ระบุว่า "พยัคฆ์น้อย" วางานนี้ พ.ต.อ.ฉัตรไม่เกี่ยวข้อง! พ.ต.อ.ฉัตรแค่ทำตามคำสั่งผู้กุมอำนาจรัฐ และเจ้าของเรื่องคือ "ป.ป.ช." เท่านั้น!

เมื่อมีหนังสือมาจากโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อขอตัวนายบุญทรง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นถ้าใครสงสัยก็ควรไปไต่เบาะเขาเองว่าใคร? มีอำนาจสั่งให้โรงพยาบาลตำรวจ ทำ

หลังคดีจีทูจี โดยหวังผลเบื้องต้นแก่การ "สาดโคลน" บั่กระแส "ดิสเครดิต" อีกฝ่ายในช่วงก่อนการเลือกตั้ง

งานนี้ถ้ามองไกล ๆ พร้อมด้วยคำถามฟุ้งตรงไปยัง "ป.ป.ช." ว่าจะเอา "นักโทษ" ต้องคำพิพากษาแล้ว! เพื่อกันไว้เป็น "พยาน" ได้หรือ? หรืออาจเสนอสิ่งจูงใจด้วยสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่อหวังผลให้ผู้อยู่ต้องหาเพิ่ม เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือ?

เนื่องจากสัปดาห์ก่อน มีข่าวว่า... ว่ามี คนใน ป.ป.ช. พยายามดันเรื่องนายบุญทรง เข้า



สู่ "วาระจรรยา" ในที่ประชุมใหญ่ ป.ป.ช. แต่ถูกเบรกไว้ว่าไม่น่า "รีบร้อน" แต่ควรกลับไปทำมา ให้ละเอียด ก่อนนำเข้าสู่วาระปกติ จะเหมาะสมกว่า

จริงเท็จแค่ไหน? ต้องถาม พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. เพราะข่าวนี้โดยมาจาก ป.ป.ช. ทั้งที่กรณีตรวจสอบปม "นาฬิกาหุ" ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

หนังสือขอตัวนายบุญทรงออกไปนอกเรือนจำขนาด "นักโทษวิไอพี" คนอื่น ๆ ซึ่งกระเป๋านักกว่านายบุญทรง ยังทำได้แค่เดินป้วนเปี้ยนอยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แต่ออกมาข้างนอกไม่ได้ ต่างจากนายบุญทรง ซึ่งงานนี้ขอให้จับตามองว่าไม่ธรรมดาแน่นอน!

"พรายกระซิบ" ตั้งข้อสังเกตว่า คงมี "วาระซ่อนเร้น" แลกกับ "ออปชั่นพิเศษ" ระหว่างนายบุญทรงกับผู้กุมอำนาจรัฐ กันไปเรียบร้อยแล้ว! อย่างน้อยต้องการ "จ้างปาก" ให้ นายบุญทรง "ซัดทอด" ไปยังบุคคลอื่นที่อยู่เบื้อง

ผ่านมาหลายเดือน แต่ยังไม่ไปถึงไหน! ส่วน "โรงพักร้าง" ดองกันไว้ 4-5 ปี ผู้เกี่ยวข้องอย่างนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตแกนนำมีอบนทหวัด เข้ามาให้ข้อมูลส่งท้ายไปแล้ว แต่ ป.ป.ช.ยังไม่ยอมปิดคดี ทั้งที่เคยบอกว่าจะให้เสร็จภายในเดือน ก.ย. 61

แต่จะดัน "ก๊อ 2" ของนายบุญทรง "นักโทษ" เนื้อหอมฟุ้ง! ขึ้นมาแข่ง พล.อ.ประวิตรและนายสุเทพ เสียหรือ?

พยัคฆ์น้อย